



Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.



Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI:

# GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ bảo đảm an sinh xã hội

Trong năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tổng doanh số cho vay toàn hệ thống đạt 108.044 tỷ đồng, với hơn 2,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, NHCSXH đã góp phần ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đầu tư tín dụng ưu đãi các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

**P** hát biểu tại Hội nghị trực tuyến NHCSXH triển khai nhiệm vụ năm 2024, ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH cho biết: Năm 2023, NHCSXH đã chủ động bám sát Nghị quyết của Chính phủ; Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nghị quyết của Hội đồng quản trị NHCSXH để tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt giải ngân kịp thời đến khách hàng vay vốn các chương trình tín dụng được giao chỉ sau hơn 01 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 của Chính phủ.

Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến 31/12/2023 đạt trên 346 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 49 nghìn tỷ đồng (+17%) so với năm 2022; trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 39.174 tỷ đồng, tăng 8.573 tỷ đồng so với năm 2022, một số chi nhánh có số tuyệt đối nguồn vốn nhận ủy thác tăng



Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chúc mừng các đơn vị xuất sắc danh hiệu Nhất, Nhì, Ba trong hệ thống NHCSXH năm 2023

cao, như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc,...

Trong năm 2023, tổng doanh số cho vay toàn hệ thống đạt 108.044 tỷ đồng, với hơn 2,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đến 31/12/2023, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 332 nghìn tỷ đồng, với hơn 6,8 triệu khách hàng còn dư nợ.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho trên 790 nghìn lao động, trong đó giúp gần 8,6 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và trên 2.000 người vừa

chấp hành xong án phạt tù có việc làm; giúp gần 97.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giải ngân hơn 4.000 hộ gia đình vay vốn mua máy vi tính và thiết bị học trực tuyến cho học sinh, sinh viên; xây dựng trên 1.435 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 1.383 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 15.000 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp... góp phần ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đầu tư tín dụng ưu đãi các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng

nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng khẳng định, đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm sâu sắc của các cấp Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ của các Bộ, Ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của HĐQT, Ban điều hành; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị nhận ủy thác cùng sự quyết tâm, trách nhiệm của các đơn vị trong hệ thống từ Hội sở chính đến các chi nhánh tỉnh, thành phố.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng yêu cầu trong thời gian tới, toàn hệ thống tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2024 ngay khi được Thủ tướng Chính phủ giao. Cùng với đó, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; tiếp tục tập trung thực hiện chuyển đổi số, triển khai các dự án trọng tâm nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng toàn diện cho các đối tượng khách hàng của NHCSXH.

Bên cạnh đó, NHCSXH tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tín dụng chính sách xã hội cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động; đánh giá, khen thưởng kịp thời những cán bộ có thành tích xuất sắc, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở nhằm động viên, khích lệ cán bộ trong toàn hệ thống hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận sự nỗ lực đóng góp của các cá nhân, tập thể, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH đã công bố các Quyết định khen thưởng của Tổng Giám đốc đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và phát động thi đua năm 2024 với các chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. ■

HẢI HƯNG

